

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

เสนอผู้ถือหุ้นของบริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)

ความเห็น

ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงฐานะการเงินรวมของบริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) (บริษัท) และบริษัทย่อย (กลุ่มกิจการ) และฐานะการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2566 และผลการดำเนินงานรวมและผลการดำเนินงานเฉพาะกิจการ รวมถึงกระแสเงินสดรวมและกระแสเงินสดเฉพาะกิจการสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

งบการเงินที่ตรวจสอบ

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการประกอบด้วย

- งบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2566
- งบกำไรขาดทุนรวมและงบกำไรขาดทุนเฉพาะกิจการสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน
- งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน
- งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นรวมและงบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นเฉพาะกิจการสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน
- งบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน และ
- หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการซึ่งประกอบด้วยนโยบายการบัญชีที่สำคัญและหมายเหตุเรื่องอื่นๆ

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ในส่วนของความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในรายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามีความเป็นอิสระจากกลุ่มกิจการและบริษัทตามประมวลจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี รวมถึงมาตรฐานเรื่องความเป็นอิสระที่กำหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชีในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ และข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามความรับผิดชอบด้านจรรยาบรรณอื่น ๆ ตามประมวลจรรยาบรรณดังกล่าว ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า

เรื่องสำคัญในการตรวจสอบ

เรื่องสำคัญในการตรวจสอบคือเรื่องต่าง ๆ ที่มีนัยสำคัญที่สุดตามดุลยพินิจของผู้ประกอบวิชาชีพของข้าพเจ้าในการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการสำหรับงวดปัจจุบัน ข้าพเจ้าได้นำเรื่องเหล่านี้มาพิจารณาในบริบทของการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวมและในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ทั้งนี้ ข้าพเจ้าไม่ได้แสดงความเห็นแยกต่างหากสำหรับเรื่องเหล่านี้

เรื่องสำคัญในการตรวจสอบ

วิธีการตรวจสอบ

มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของเครื่องหมายการค้า

ตามที่เปิดเผยในหมายเหตุ 8 ของงบการเงินรวมเกี่ยวกับการประมาณการทางบัญชีที่สำคัญและการใช้ดุลยพินิจที่เกี่ยวข้องกับเครื่องหมายการค้า และหมายเหตุ 21 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

กลุ่มกิจการมีเครื่องหมายการค้ามูลค่า 48,337 ล้านบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2566 ซึ่งรายการหลักเกี่ยวข้องกับส่วนงานธุรกิจโรงแรม กลุ่มกิจการต้องทำการทดสอบการด้อยค่าของเครื่องหมายการค้าอย่างน้อยเป็นประจำทุกปี

ผู้บริหารได้จัดทำการประเมินการด้อยค่าของยอดเครื่องหมายการค้าโดย

1. คำนวณมูลค่าจากการใช้สินทรัพย์ของแต่ละหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดโดยวิธีคิดลดกระแสเงินสด วิธีการดังกล่าวคิดลดประมาณการกระแสเงินสด (รายได้ และค่าใช้จ่าย) สำหรับแต่ละหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดกลับมาเป็นมูลค่าปัจจุบันโดยใช้อัตราต้นทุนถ่วงน้ำหนักของเงินทุน และคิดมูลค่าสุดท้ายด้วยอัตราการเติบโตของธุรกิจคงที่ภายหลังจากช่วงเวลาในประมาณการ
2. เปรียบเทียบผลลัพธ์ของมูลค่าจากการใช้สินทรัพย์ของหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสด กับมูลค่าตามบัญชีของหน่วยสินทรัพย์แต่ละหน่วย

จากการทดสอบการด้อยค่าประจำปี ผู้บริหารสรุปว่าไม่มีค่าเผื่อการด้อยค่าของเครื่องหมายการค้า ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2566 โดยสมมติฐานที่สำคัญที่ใช้ได้มีการเปิดเผยในหมายเหตุ 21 ของงบการเงิน

ข้าพเจ้าให้ความสำคัญกับประเด็นดังกล่าวเนื่องจากมูลค่าของ

วิธีการตรวจสอบมีดังนี้

- ทำความเข้าใจ และประเมินข้อมูลส่วนประกอบในประมาณการกระแสเงินสด และกระบวนการที่ใช้ในการคำนวณ รวมถึง การทดสอบการคำนวณของผู้บริหาร
- ประเมินสมมติฐานที่สำคัญของผู้บริหารที่ใช้ในการคาดการณ์ โดยการเปรียบเทียบกับตัวเลขในอดีตและการคาดการณ์สถานะเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม สมมติฐานดังกล่าว รวมถึง อัตราการเติบโตของธุรกิจ ประมาณการต้นทุนและประมาณการค่าใช้จ่ายในอนาคต
- ทดสอบตัวแปรที่นำมาใช้ในการพิจารณาอัตราคิดลดและทดสอบการคำนวณของอัตราดังกล่าว
- ประเมินความเหมาะสมของการคำนวณค่าความอ่อนไหวในแต่ละหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสด การประมาณมูลค่าของเครื่องหมายการค้ามีความอ่อนไหวตามการเปลี่ยนแปลงของตัวแปรในสมมติฐานที่สำคัญในกรณีที่อัตราดังกล่าวไม่เป็นไปตามที่คาดไว้ จะเป็นผลที่คาดการณ์ได้ถึงค่าเผื่อการด้อยค่าที่จะเกิดขึ้นในอนาคต
- ประเมินความเหมาะสมของการเปิดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงิน รวมถึงการเปิดเผยเกี่ยวกับสมมติฐานที่สำคัญและการวิเคราะห์ความอ่อนไหวในสมมติฐานนั้น ๆ

จากการปฏิบัติงานดังกล่าวข้างต้น ข้าพเจ้าพบว่าข้อสมมติฐานที่สำคัญที่ผู้บริหารใช้ในการพิจารณาการด้อยค่าของเครื่องหมายการค้ามีความสมเหตุสมผลตามหลักฐานที่มีอยู่

เรื่องสำคัญในการตรวจสอบ

วิธีการตรวจสอบ

เครื่องหมายการค้ามีมูลค่าประมาณร้อยละ 13 ของสินทรัพย์รวม และการประมาณการกระแสเงินสดในแต่ละปีมีความเกี่ยวข้องกับการใช้ดุลยพินิจของผู้บริหารอย่างมีนัยสำคัญ ซึ่งอ้างอิงสมมติฐานต่างๆ ที่มีผลมาจากการคาดการณ์สภาวะตลาดและเศรษฐกิจในอนาคต

ข้อมูลอื่น

ผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบต่อข้อมูลอื่น ข้อมูลอื่นประกอบด้วย ข้อมูลซึ่งรวมอยู่ในรายงานประจำปี แต่ไม่รวมถึงงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ และรายงานของผู้สอบบัญชีที่อยู่ในรายงานนั้น ข้าพเจ้าคาดว่าข้าพเจ้าจะได้รับรายงานประจำปีภายหลังวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีนี้

ความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอื่น และข้าพเจ้าไม่ได้ให้ความเชื่อมั่นต่อข้อมูลอื่น

ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการคือ การอ่านและพิจารณาว่าข้อมูลอื่นมีความขัดแย้งที่มีสาระสำคัญกับงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ หรือกับความรู้อื่นที่ได้รับจากการตรวจสอบของข้าพเจ้า หรือปรากฏว่าข้อมูลอื่นมีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่

เมื่อข้าพเจ้าได้อ่านรายงานประจำปี หากข้าพเจ้าสรุปได้ว่าการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญ ข้าพเจ้าต้องสื่อสารเรื่องดังกล่าวกับคณะกรรมการตรวจสอบ

ความรับผิดชอบของผู้บริหารต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

ผู้บริหารมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดทำและนำเสนองบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเหล่านี้ โดยถูกต้องตามที่ควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผู้บริหารพิจารณาว่าจำเป็น เพื่อให้สามารถจัดทำงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด

ในการจัดทำงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ผู้บริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกลุ่มกิจการและบริษัทในการดำเนินงานต่อเนื่อง เปิดเผยเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานต่อเนื่อง (ตามความเหมาะสม) และการใช้เกณฑ์การบัญชีสำหรับการดำเนินงานต่อเนื่อง เว้นแต่ผู้บริหารมีความตั้งใจที่จะเลิกกลุ่มกิจการและบริษัท หรือหยุดดำเนินงาน หรือไม่สามารถดำเนินงานต่อเนื่องต่อไปได้

คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่ช่วยผู้บริหารในการสอดส่องดูแลกระบวนการในการจัดทำรายงานทางการเงินของกลุ่มกิจการและบริษัท

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวมปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด และเสนอรายงานของผู้สอบบัญชีซึ่งรวมความเห็นของข้าพเจ้าอยู่ด้วย ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลคือความเชื่อมั่นในระดับสูง แต่ไม่ได้เป็นการรับประกันว่าการปฏิบัติตามตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญที่มีอยู่ได้เสมอไป ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด และถือว่ามีสาระสำคัญเมื่อคาดการณ์อย่างสมเหตุสมผลได้ว่ารายการที่ขัดต่อข้อเท็จจริงแต่ละรายการ หรือทุกรายการรวมกันจะมีผลต่อการตัดสินใจทางเศรษฐกิจของผู้ใช้งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเหล่านี้

ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชี ข้าพเจ้าได้ใช้ดุลยพินิจเกี่ยวกับผู้ประกอบวิชาชีพและการสังเกต และสงสัยเกี่ยวกับผู้ประกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบัติงานของข้าพเจ้ารวมถึง

- ระบุและประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบัติตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อความเสี่ยงเหล่านั้น และได้หลักฐานการสอบบัญชีที่เพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ความเสี่ยงที่ไม่พบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญซึ่งเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่าความเสี่ยงที่เกิดจากข้อผิดพลาด เนื่องจากการทุจริตอาจเกี่ยวกับการสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การตั้งใจละเว้นการแสดงผลข้อมูล การแสดงผลข้อมูลที่ไม่ตรงตามข้อเท็จจริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน
- ทำความเข้าใจในระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบที่เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิภาพของการควบคุมภายในของกลุ่มกิจการและบริษัท
- ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผู้บริหารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชี และการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องซึ่งจัดทำขึ้นโดยผู้บริหาร
- สรุปเกี่ยวกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีสำหรับการดำเนินงานต่อเนื่องของผู้บริหารและจากหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับ สรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่อาจเป็นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่างมีนัยสำคัญต่อความสามารถของกลุ่มกิจการและบริษัทในการดำเนินงานต่อเนื่องหรือไม่ ถ้าข้าพเจ้าได้ข้อสรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญ ข้าพเจ้าต้องกล่าวไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้าโดยให้ข้อสังเกตถึงการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการที่เกี่ยวข้อง หรือถ้าการเปิดเผยดังกล่าวไม่เพียงพอ ความเห็นของข้าพเจ้าจะเปลี่ยนแปลงไป ข้อสรุปของข้าพเจ้าขึ้นอยู่กับหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับจนถึงวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้า อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุให้กลุ่มกิจการและบริษัทต้องหยุดการดำเนินงานต่อเนื่อง
- ประเมินการนำเสนอ โครงสร้างและเนื้อหาของงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลว่างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงรายการ และเหตุการณ์ในรูปแบบที่ทำให้มีการนำเสนอข้อมูลโดยถูกต้องตามที่ควรหรือไม่
- ได้รับหลักฐานการสอบบัญชีที่เหมาะสมอย่างเพียงพอเกี่ยวกับข้อมูลทางการเงินของกิจการภายในกลุ่มหรือกิจกรรมทางธุรกิจ ภายในกลุ่มกิจการเพื่อแสดงความเห็นต่องบการเงินรวม ข้าพเจ้ารับผิดชอบต่อการกำหนดแนวทาง การควบคุมดูแลและการปฏิบัติงานตรวจสอบกลุ่มกิจการ ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวต่อความเห็นของข้าพเจ้า

ข้าพเจ้าได้สื่อสารกับคณะกรรมการตรวจสอบในเรื่องต่าง ๆ ที่สำคัญ ซึ่งรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามที่ได้วางแผนไว้ ประเด็นที่มีนัยสำคัญที่พบจากการตรวจสอบ และข้อบกพร่องที่มีนัยสำคัญในระบบการควบคุมภายใน หากข้าพเจ้าได้พบในระหว่างการตรวจสอบของข้าพเจ้า

ข้าพเจ้าได้ให้คำรับรองแก่คณะกรรมการตรวจสอบว่า ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามข้อกำหนดจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้องกับความเป็นอิสระ และได้สื่อสารกับคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับความสัมพันธ์ทั้งหมด ตลอดจนเรื่องอื่นซึ่งข้าพเจ้าเชื่อว่ามีเหตุผลที่บุคคลภายนอกอาจพิจารณาว่ากระทบต่อความเป็นอิสระของข้าพเจ้าและมาตรการที่ข้าพเจ้าใช้เพื่อป้องกันไม่ให้ข้าพเจ้าขาดความเป็นอิสระ

จากเรื่องที่ได้สื่อสารกับคณะกรรมการตรวจสอบ ข้าพเจ้าได้พิจารณาเรื่องต่าง ๆ ที่มีนัยสำคัญที่สุดในการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในงวดปัจจุบันและกำหนดเป็นเรื่องสำคัญในการตรวจสอบ ข้าพเจ้าได้อธิบายเรื่องเหล่านี้ในรายงานของผู้สอบบัญชี เว้นแต่กฎหมายหรือข้อบังคับไม่ให้เปิดเผยต่อสาธารณะเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว หรือในสถานการณ์ที่ยากที่จะเกิดขึ้น ข้าพเจ้าพิจารณาว่าไม่ควรสื่อสารเรื่องดังกล่าวในรายงานของข้าพเจ้าเพราะการกระทำดังกล่าวสามารถคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่าจะมีผลกระทบในทางลบมากกว่าผลประโยชน์ต่อส่วนได้เสียสาธารณะจากการสื่อสารดังกล่าว

บริษัท ไฟร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอ็มไอเอส จำกัด

ไพบูล ดันกุล

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4298

กรุงเทพมหานคร

8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567

บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2566

หมายเหตุ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ		
	พ.ศ. 2566	พ.ศ. 2565	พ.ศ. 2566	พ.ศ. 2565	
	บาท	บาท	บาท	บาท	
สินทรัพย์					
สินทรัพย์หมุนเวียน					
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	10	14,259,801,156	22,966,139,839	654,418,739	3,414,283,942
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	11	18,487,348,630	17,052,268,698	8,494,058,788	7,044,110,466
สินค้าคงเหลือ	13	3,820,415,706	3,909,197,887	3,539,735	6,253,532
ที่ดินและโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย	14	1,818,645,695	2,096,533,680	-	-
สินทรัพย์อนุพันธ์ทางการเงิน	7	8,455,761	190,403,427	7,929,025	190,403,427
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	15	4,158,066,860	3,726,255,875	91,621,401	83,602,686
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขาย	16	22,974,448	355,345,762	-	-
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน		42,575,708,256	50,296,145,168	9,251,567,688	10,738,654,053
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน					
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	11	2,076,978,161	2,320,728,678	395,324,223	485,925,249
เงินลงทุนในบริษัทย่อย	17	-	-	8,106,268,294	8,106,268,294
เงินลงทุนในบริษัทร่วม	17	7,694,253,918	7,319,158,517	2,796,269,856	2,796,269,856
เงินลงทุนในส่วนได้เสียในกิจการร่วมค้า	17	2,605,734,754	2,549,625,044	-	-
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	18	6,546,153,971	6,380,847,647	146,991,361,281	131,872,980,001
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	19	1,079,713,043	1,148,691,925	-	-
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	20	125,996,495,791	122,211,500,747	145,944,981	150,754,299
สินทรัพย์สิทธิการใช้	22	87,430,156,505	83,340,796,500	485,997,030	599,264,035
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	21	70,844,379,275	67,690,882,381	22,063,283	23,826,842
สินทรัพย์อนุพันธ์ทางการเงิน	7	109,658,847	1,018,079,296	109,658,847	1,018,079,296
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี	35	9,238,006,711	9,902,975,092	-	-
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	23	2,998,684,098	4,030,330,373	28,151,504	285,213,187
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน		316,620,215,074	307,913,616,200	159,081,039,299	145,338,581,059
รวมสินทรัพย์		359,195,923,330	358,209,761,368	168,332,606,987	156,077,235,112

กรรมการ _____

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2566

หมายเหตุ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ		
	พ.ศ. 2566	พ.ศ. 2565	พ.ศ. 2566	พ.ศ. 2565	
	บาท	บาท	บาท	บาท	
หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น					
หนี้สินหมุนเวียน					
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน	24	2,100,000,000	-	2,100,000,000	-
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	25	24,953,308,116	21,806,521,232	1,277,110,205	1,115,296,287
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน	18, 24	-	-	5,530,038,864	5,128,454,875
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน					
ส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	24	3,282,388,887	18,343,687,593	999,582,267	13,401,746,348
หุ้นกู้ส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	24	11,295,951,634	3,408,267,945	11,295,951,634	3,408,267,945
รายได้รอดตัดบัญชีที่ถึงกำหนดรับรู้ภายในหนึ่งปี		358,000,670	315,338,758	2,591	186,465
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย		1,919,640,051	1,350,086,786	-	57,266,025
หนี้สินตามสัญญาเช่าส่วนที่ถึงกำหนดชำระ					
ภายในหนึ่งปี		14,145,191,141	13,085,840,576	184,957,676	184,885,742
หนี้สินอนุพันธ์ทางการเงิน	7	586,311,579	1,123,464,899	586,311,579	1,121,697,184
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	26	7,754,490,577	8,120,808,608	59,109,325	78,689,168
รวมหนี้สินหมุนเวียน		66,395,282,655	67,554,016,397	22,033,064,141	24,496,490,039
หนี้สินไม่หมุนเวียน					
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน	24	28,824,316,543	33,374,983,053	22,380,749,285	9,610,951,046
หุ้นกู้	24	57,055,090,175	63,225,901,461	43,269,697,708	50,335,846,693
หนี้สินตามสัญญาเช่า		79,638,685,468	75,687,163,151	828,915,846	1,017,836,541
ภาวะผูกพันผลประโยชน์พนักงาน	27	1,422,933,535	1,179,639,807	38,439,242	38,782,046
หนี้สินอนุพันธ์ทางการเงิน	7	4,546,354,968	1,252,039,048	4,546,354,968	1,253,798,441
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี	35	30,281,339,403	29,244,233,647	273,587,384	250,333,081
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	28	3,737,363,959	4,082,814,766	17,904,982	5,466,098
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน		205,506,084,051	208,046,774,933	71,355,649,415	62,513,013,946
รวมหนี้สิน		271,901,366,706	275,600,791,330	93,388,713,556	87,009,503,985

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2566

หมายเหตุ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	พ.ศ. 2566	พ.ศ. 2565	พ.ศ. 2566	พ.ศ. 2565
	บาท	บาท	บาท	บาท
หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)				
ส่วนของผู้ถือหุ้น				
ทุนเรือนหุ้น	29			
ทุนจดทะเบียน				
หุ้นสามัญจำนวน 5,997,928,025 หุ้น				
มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท				
(พ.ศ. 2565 : 5,997,928,025 หุ้น				
มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท)	5,997,928,025	5,997,928,025	5,997,928,025	5,997,928,025
ทุนที่ออกและชำระแล้ว				
หุ้นสามัญจำนวน 5,595,798,073 หุ้น				
จ่ายชำระแล้วหุ้นละ 1 บาท				
(พ.ศ. 2565 : 5,275,014,831 หุ้น				
จ่ายชำระแล้วหุ้นละ 1 บาท)	29	5,275,014,831	5,595,798,073	5,275,014,831
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ	29	33,879,604,446	26,306,768,894	33,853,952,070
ใบสำคัญแสดงสิทธิซื้อหุ้นสามัญที่ออก				
โดยบริษัทที่ย่อยที่หมดอายุแล้ว		104,788,723	104,788,723	-
กำไร (ขาดทุน) สะสม				
จัดสรรแล้ว - ทุนสำรองตามกฎหมาย	31	599,792,803	599,792,803	599,792,803
ยังไม่ได้จัดสรร		1,403,668,453	2,386,409,159	6,911,620,191
องค์ประกอบอื่นของผู้ถือหุ้น		4,006,437,364	7,487,108,332	(3,064,395,531)
รวม		45,590,089,862	42,159,882,742	43,896,767,606
หุ้นกู้ที่มีลักษณะคล้ายทุน	38	31,047,125,825	28,899,052,299	31,047,125,825
รวมส่วนของผู้เป็นเจ้าของบริษัท		76,637,215,687	71,058,935,041	74,943,893,431
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม		10,657,340,937	11,550,034,997	-
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น		87,294,556,624	82,608,970,038	74,943,893,431
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น		359,195,923,330	358,209,761,368	168,332,606,987

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)

งบกำไรขาดทุน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2566

หมายเหตุ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ		
	(ปรับปรุงใหม่)				
	พ.ศ. 2566	พ.ศ. 2565	พ.ศ. 2566	พ.ศ. 2565	
	บาท	บาท	บาท	บาท	
รายได้	9				
รายได้จากกิจการโรงแรมและบริการที่เกี่ยวข้อง	4	111,554,201,837	88,874,577,110	671,380,319	447,200,515
รายได้จากธุรกิจอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจโรงแรม		6,365,175,203	4,455,100,627	-	-
รายได้จากการขายอาหารและเครื่องดื่มและการผลิตสินค้า		29,238,183,261	26,192,532,688	219,445,878	814,358,273
รายได้จากการจัดจำหน่าย		2,181,940,336	2,507,451,310	-	-
เงินปันผลรับ		28,135,832	2,000,970	2,286,881,452	191,356,250
ดอกเบี้ยรับ		1,364,974,054	865,157,130	6,165,191,901	5,016,437,233
รายได้อื่น	32	2,316,631,032	3,409,983,843	210,297,930	107,728,410
รวมรายได้		153,049,241,555	126,306,803,678	9,553,197,480	6,577,080,681
ค่าใช้จ่าย	34				
ต้นทุนโดยตรงของกิจการโรงแรมและบริการที่เกี่ยวข้อง	4	68,970,407,304	57,608,151,160	238,130,012	164,209,899
ต้นทุนโดยตรงของธุรกิจอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจโรงแรม		3,618,435,656	2,598,533,698	-	-
ต้นทุนขายอาหารและเครื่องดื่มและการผลิตสินค้า		9,180,061,740	8,320,596,227	214,941,802	691,348,905
ต้นทุนขายจากการจัดจำหน่าย		959,060,582	1,327,034,445	-	-
ค่าใช้จ่ายในการขาย		26,792,636,249	22,968,714,820	117,198,683	112,300,627
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร		21,798,969,424	19,220,479,160	1,163,418,909	728,332,826
(กำไร) ขาดทุนอื่น - สุทธิ	33	1,457,477,678	(1,534,672,270)	1,316,013,349	(562,264,644)
ต้นทุนทางการเงิน		11,256,656,231	9,002,721,229	3,565,994,495	2,473,294,414
รวมค่าใช้จ่าย		144,033,704,864	119,511,558,469	6,615,697,250	3,607,222,027
กำไร (ขาดทุน) จากการดำเนินงาน		9,015,536,691	6,795,245,209	2,937,500,230	2,969,858,654
ส่วนแบ่งกำไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในบริษัทร่วม					
และส่วนได้เสียในกิจการร่วมค้า	17	580,506,538	135,503,463	-	-
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้		9,596,043,229	6,930,748,672	2,937,500,230	2,969,858,654
ภาษีเงินได้	35	(3,508,069,229)	(2,408,068,937)	47,221,781	(5,946,021)
กำไร (ขาดทุน) สำหรับปี		6,087,974,000	4,522,679,735	2,984,722,011	2,963,912,633
การแบ่งปันกำไร (ขาดทุน)					
ส่วนที่เป็นของผู้เป็นเจ้าของบริษัท		5,407,055,045	4,286,372,692	2,984,722,011	2,963,912,633
ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม		680,918,955	236,307,043	-	-
		6,087,974,000	4,522,679,735	2,984,722,011	2,963,912,633
กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น (บาท)	36				
กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน		0.65	0.54	0.21	0.29
กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นปรับลด		0.65	0.53	0.21	0.28

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2566

หมายเหตุ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	(ปรับปรุงใหม่)			
	พ.ศ. 2566	พ.ศ. 2565	พ.ศ. 2566	พ.ศ. 2565
	บาท	บาท	บาท	บาท
กำไร (ขาดทุน) สำหรับปี	6,087,974,000	4,522,679,735	2,984,722,011	2,963,912,633
กำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่น				
รายการที่จะไม่จัดประเภทรายการใหม่ไปยังกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง				
กำไร (ขาดทุน) จากการวัดมูลค่าเงินลงทุนในตราสารทุน				
ด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่น	(1,578,179)	(2,516,956)	(2,690,930)	(914,362)
การวัดมูลค่าใหม่ของภาระผูกพันผลประโยชน์หลังออกจากงาน	-	243,305,025	-	(7,836,931)
รวมรายการที่จะไม่จัดประเภทรายการใหม่ไปยังกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง	(1,578,179)	240,788,069	(2,690,930)	(8,751,293)
รายการที่จะจัดประเภทรายการใหม่ไปยังกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง				
การป้องกันความเสี่ยงกระแสเงินสด	6	(187,451,387)	173,484,976	(415,809,477)
สำรองต้นทุนของการป้องกันความเสี่ยง	6	(337,588,777)	62,831,896	(304,290,366)
ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่างบการเงิน		(2,051,642,434)	651,335,795	-
รวมรายการที่จะจัดประเภทรายการใหม่ไปยังกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง		(2,576,682,598)	887,652,667	(720,099,843)
กำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี - สุทธิจากภาษี		(2,578,260,777)	1,128,440,736	(722,790,773)
กำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี		3,509,713,223	5,651,120,471	2,261,931,238
การแบ่งปันกำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวม				
ส่วนที่เป็นของผู้เป็นเจ้าของของบริษัทใหญ่		2,885,643,292	5,538,128,242	2,261,931,238
ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม		624,069,931	112,992,229	-
		3,509,713,223	5,651,120,471	2,261,931,238

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)
 งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น
 สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2566

งบการเงินรวม (บาท)																				
ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทใหญ่																				
องค์ประกอบอื่นของผู้ถือหุ้น																				
กำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่น																				
การวัดมูลค่า																				
เงินลงทุนใน																				
รวม																				
ทุนที่ออก	ส่วนเกินมูลค่า	ใบสำคัญแสดงสิทธิซื้อหุ้นสามัญที่ออกโดยบริษัทย่อย	ทุนสำรอง	กำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรร	ส่วนค่า	การเปลี่ยนแปลง	การ	ผลกระทบจาก	มูลค่ายุติธรรมผ่าน	ส่วนเกินทุน	การป้องกัน	สำรองต้นทุน	องค์ประกอบอื่น	หุ้นผู้	รวมส่วนของผู้	ส่วนได้เสีย	รวมส่วนของผู้	ส่วนได้เสีย	รวมส่วนของผู้	
และชำระแล้ว	หุ้นสามัญ	ทั้งหมดอายุแล้ว	ตามกฎหมาย	ไม่ได้จัดสรร	ควบคุมเดียวกัน	ในบริษัทย่อย	ที่มีเงินเพื่อรุนแรง	ที่มีเงินเพื่อรุนแรง	เบ็ดเสร็จอื่น	ตราสารหนี้	การ	ความเสี่ยง	ของการป้องกัน	การแปลงค่า	ของส่วนของผู้	ที่มีลักษณะ	ผู้เป็นเจ้าของ	ที่ไม่มีอำนาจ	รวมส่วนของผู้	
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2565	5,213,769,793	24,892,665,666	104,788,723	599,792,803	(729,873,779)	(755,412,590)	(472,024,289)	267,927,308	5,999,096	13,066,274,172	66,210,018	(5,437,544)	(5,120,011,702)	7,053,524,469	30,888,005,656	68,022,673,331	11,469,757,135	79,492,430,466		
การเปลี่ยนแปลงในส่วนของผู้ถือหุ้นประจำปี																				
การออกหุ้นสามัญ	61,245,038	1,414,103,228	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,475,348,266	-	1,475,348,266	
การสูญเสียการควบคุมในบริษัทย่อย	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	55,780,089	55,780,089	
ปรับปรุงมูลค่าจากการเปลี่ยนสัดส่วนเงินลงทุนในบริษัทย่อย	-	-	-	-	-	(480,857,250)	-	-	-	-	-	-	-	(480,857,250)	-	(480,857,250)	(17,466,960)	(498,324,210)		
ขายสินทรัพย์	-	-	-	94,009,412	-	-	-	-	(94,009,412)	-	-	-	-	(94,009,412)	-	-	-	-	-	
เงินปันผลจ่าย - บริษัทย่อย	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(71,027,496)	(71,027,496)	
การออกหุ้นที่มีลักษณะคล้ายทุน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12,914,746,643	12,914,746,643	-	12,914,746,643	
ได้ถอนหุ้นที่มีลักษณะคล้ายทุน	-	-	-	(96,300,000)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(14,903,700,000)	(15,000,000,000)	-	(15,000,000,000)		
ดอกเบี้ยจ่ายสำหรับหุ้นที่มีลักษณะคล้ายทุน	-	-	-	(1,411,104,191)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(1,411,104,191)	-	(1,411,104,191)		
กำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี	-	-	-	4,529,677,717	-	-	-	-	(2,516,956)	-	173,484,976	62,831,896	774,650,609	1,008,450,525	-	5,538,128,242	112,992,229	5,651,120,471		
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2565	5,275,014,831	26,306,768,894	104,788,723	599,792,803	2,386,409,159	(755,412,590)	(952,881,539)	267,927,308	3,482,140	12,972,264,760	239,694,994	57,394,352	(4,345,361,093)	7,487,108,332	28,899,052,299	71,058,935,041	11,550,034,997	82,608,970,038		

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)
 งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น
 สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2566

งบการเงินรวม (บาท)																			
ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทใหญ่																			
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น																			
กำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่น																			
การวัดมูลค่า																			
เงินลงทุนใน																			
รวม																			
องค์ประกอบอื่น																			
หุ้นกู้																			
รวมส่วนของ																			
ส่วนได้เสีย																			
รวมส่วนของ																			
เจ้าของ																			
หมายเหตุ	ทุนเพื่อออก	ส่วนเกินมูลค่า	ใบสำคัญแสดง	ส่วนค่า	การ	การ	การ	การ	การ	การ	การ	การ	การ	การ	การ	การ	การ	การ	การ
	และชำระแล้ว	หุ้นสามัญ	สิทธิซื้อหุ้นสามัญ	ที่ออกโดย	ที่หมดอายุแล้ว	ตามกฎหมาย	กำไรสะสมที่ยัง	กำไรสะสมที่ยัง	กำไรสะสมที่ยัง	กำไรสะสมที่ยัง	กำไรสะสมที่ยัง	กำไรสะสมที่ยัง	กำไรสะสมที่ยัง	กำไรสะสมที่ยัง	กำไรสะสมที่ยัง	กำไรสะสมที่ยัง	กำไรสะสมที่ยัง	กำไรสะสมที่ยัง	กำไรสะสมที่ยัง
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2566	5,275,014,831	26,306,768,894	104,788,723	599,792,803	2,386,409,159	(755,412,590)	(952,881,539)	267,927,308	3,482,140	12,972,264,760	239,694,994	57,394,352	(4,345,361,093)	7,487,108,332	28,899,052,299	71,058,935,041	11,550,034,997	82,608,970,038	
การเปลี่ยนแปลงในส่วนของผู้ถือหุ้นประจำปี																			
การออกหุ้นสามัญ	29	320,783,242	7,572,835,552	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,893,618,794	-	7,893,618,794	
ปรับปรุงมูลค่าจากการเปลี่ยนสัดส่วน																			
เงินลงทุนในบริษัทย่อย	17	-	-	-	-	4,251,246	(1,229,050,919)	-	-	296,836,821	-	-	-	(932,214,098)	-	(927,962,852)	(1,759,141,690)	(2,687,104,542)	
การรวมธุรกิจ	39	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	305,471,397	305,471,397	
ขายสินทรัพย์	-	-	-	-	-	33,414,257	-	-	-	(27,045,117)	-	-	-	(27,045,117)	-	6,369,140	-	6,369,140	
เงินปันผลจ่าย	37	-	-	-	-	(2,729,012,029)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(2,729,012,029)	(63,093,698)	(2,792,105,727)	
การออกหุ้นกู้ที่มีลักษณะคล้ายหุ้น	38	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,429,491,803	10,429,491,803	-	10,429,491,803	
ไถ่ถอนหุ้นกู้ที่มีลักษณะคล้ายหุ้น	38	-	-	-	-	(2,146,251,723)	-	-	-	-	-	-	-	-	(8,281,418,277)	(10,427,670,000)	-	(10,427,670,000)	
ดอกเบี้ยจ่ายสำหรับหุ้นกู้																			
ที่มีลักษณะคล้ายหุ้น	38	-	-	-	-	(1,552,197,502)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(1,552,197,502)	-	(1,552,197,502)	
กำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวม																			
สำหรับปี	-	-	-	-	-	5,407,055,045	-	-	(1,578,179)	(187,451,387)	(337,588,777)	(1,994,793,410)	(2,521,411,753)	-	2,885,643,292	624,069,931	3,509,713,223		
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2566	5,595,798,073	33,879,604,446	104,788,723	599,792,803	1,403,668,453	(755,412,590)	(2,181,932,458)	267,927,308	1,903,961	13,242,056,464	52,243,607	(280,194,425)	(6,340,154,503)	4,006,437,364	31,047,125,825	76,637,215,687	10,657,340,937	87,294,556,624	

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและการเงินเฉพาะกิจการเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)
 งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น
 สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2566

	งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)											
	องค์ประกอบอื่นของผู้ถือหุ้น											รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
	กำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่น											
	ทุนที่ออกและชำระแล้ว	ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ	ทุนสำรองตามกฎหมาย	กำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรร	ส่วนต่ำจากการรวมกิจการภายใต้การควบคุมเดียวกัน	การวัดมูลค่า	เงินลงทุนใน		ส่วนเกินทุนจากการ	การป้องกันความเสี่ยงในกระแสเงินสด	สำรองต้นทุนของการป้องกันความเสี่ยง	
ตราสารทุนด้วยมูลค่ายุติธรรม						ตราสารทุน	ตราสารหนี้					
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2565	5,213,769,793	24,867,013,290	599,792,803	8,905,687,923	(587,397,515)	3,484,600	30,068,014	(1,824,545,897)	(52,643,371)	(2,431,034,169)	30,888,005,656	68,043,235,296
การเปลี่ยนแปลงในส่วนของผู้ถือหุ้นสำหรับปี												
การออกหุ้นสามัญ	61,245,038	1,414,103,228	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,475,348,266
การออกหุ้นที่มีลักษณะคล้ายหุ้น	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12,914,746,643	12,914,746,643
ไถ่ถอนหุ้นที่มีลักษณะคล้ายหุ้น	-	-	-	(96,300,000)	-	-	-	-	-	-	(14,903,700,000)	(15,000,000,000)
ดอกเบี้ยจ่ายสำหรับหุ้นที่มีลักษณะคล้ายหุ้น	-	-	-	(1,411,104,191)	-	-	-	-	-	-	-	(1,411,104,191)
กำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี	-	-	-	2,956,075,702	-	(914,362)	-	52,574,121	37,769,652	89,429,411	-	3,045,505,113
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2565	5,275,014,831	26,281,116,518	599,792,803	10,354,359,434	(587,397,515)	2,570,238	30,068,014	(1,771,971,776)	(14,873,719)	(2,341,604,758)	28,899,052,299	69,067,731,127

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเป็นส่วนหนึ่งของการเงิน

บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)
 งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น
 สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2566

หมายเหตุ	งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)												รวมส่วนของ เจ้าของ
	องค์ประกอบอื่นของผู้ถือหุ้น												
	กำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่น												
	ทุนที่ออก และชำระแล้ว	ส่วนเกินมูลค่า หุ้นสามัญ	ทุนสำรอง ตามกฎหมาย	กำไรสะสม ที่ยังไม่ได้จัดสรร	ส่วนต่างจาก การรวมกิจการ ภายใต้การควบคุม เดียวกัน	การวัดมูลค่า เงินลงทุนใน ตราสารทุนด้วย มูลค่ายุติธรรม ผ่านกำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่น	ส่วนเกินทุน จากการ ตีราคาสินทรัพย์	การป้องกัน ความเสี่ยงใน ของประกัน	สำรองต้นทุน ของการป้องกัน ความเสี่ยง	รวมองค์ประกอบอื่น ของผู้ถือหุ้น	หุ้นผู้ที่มีลักษณะ คล้ายทุน		
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2566	5,275,014,831	26,281,116,518	599,792,803	10,354,359,434	(587,397,515)	2,570,238	30,068,014	(1,771,971,776)	(14,873,719)	(2,341,604,758)	28,899,052,299	69,067,731,127	
การเปลี่ยนแปลงในส่วนของผู้ถือหุ้นสำหรับปี													
การออกหุ้นสามัญ	29	320,783,242	7,572,835,552	-	-	-	-	-	-	-	-	7,893,618,794	
เงินปันผลจ่าย	37	-	-	(2,729,012,029)	-	-	-	-	-	-	-	(2,729,012,029)	
การออกหุ้นผู้ที่มีลักษณะคล้ายทุน	38	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,429,491,803	10,429,491,803	
ไถ่ถอนหุ้นผู้ที่มีลักษณะคล้ายทุน	38	-	-	(2,146,251,723)	-	-	-	-	-	-	(8,281,418,277)	(10,427,670,000)	
ดอกเบี้ยจ่ายสำหรับหุ้นผู้ที่มีลักษณะคล้ายทุน	38	-	-	(1,552,197,502)	-	-	-	-	-	-	-	(1,552,197,502)	
กำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี	-	-	-	2,984,722,011	-	(2,690,930)	-	(415,809,477)	(304,290,366)	(722,790,773)	-	2,261,931,238	
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2566	5,595,798,073	33,853,952,070	599,792,803	6,911,620,191	(587,397,515)	(120,692)	30,068,014	(2,187,781,253)	(319,164,085)	(3,064,395,531)	31,047,125,825	74,943,893,431	

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)

งบกระแสเงินสด

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2566

หมายเหตุ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ		
	พ.ศ. 2566	พ.ศ. 2565	พ.ศ. 2566	พ.ศ. 2565	
	บาท	บาท	บาท	บาท	
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน					
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้	9,596,043,229	6,930,748,672	2,937,500,230	2,969,858,654	
รายการปรับปรุง					
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	19 - 22	20,399,901,260	19,274,638,782	106,582,427	112,198,922
ตัดจำหน่ายค่าธรรมเนียมทางการเงิน	24	415,177,062	284,819,354	157,039,473	170,263,942
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (กลับรายการ)	34	192,201,345	(3,444,941)	(252,682)	(493,264)
ค่าเพื่อสินค้าเสื่อมสภาพ (กลับรายการ)	13	(62,959,206)	(217,449,129)	-	-
ส่วนแบ่ง (กำไร) ขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม					
และส่วนได้เสียในกิจการร่วมค้า	17	(580,506,538)	(135,503,463)	-	-
ต้นทุนทางการเงิน		10,841,479,169	8,717,901,875	3,408,955,022	2,303,030,472
ดอกเบี้ยรับ		(1,364,974,054)	(865,157,130)	(6,165,191,901)	(5,016,437,233)
เงินปันผลรับ		(28,135,832)	(2,000,970)	(2,286,881,452)	(191,356,250)
(กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน		(2,947,550,635)	(76,327,309)	(1,342,215,196)	1,517,736,649
กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย	32	-	(85,163,252)	-	(7,423,898)
(กำไร) ขาดทุนจากการขายสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขาย	16, 32	(93,763,101)	(533,685,356)	-	-
(กำไร) ขาดทุนจากการขาย การตัดจำหน่าย และการด้อยค่าที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน					
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนและสินทรัพย์สิทธิการใช้		173,868,051	(1,145,744,701)	3,677,508	3,221,548
ภาวะผูกพันผลประโยชน์พนักงาน	27	317,083,904	200,588,647	5,381,363	832,978
(กำไร) ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการปรับมูลค่ายุติธรรมของสัญญาอนุพันธ์และหนี้สินทางการเงิน		2,722,182,321	(2,327,917,947)	2,338,541,464	(1,291,845,374)
การเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน					
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น		(1,407,543,746)	(2,447,912,682)	(1,372,695,641)	(2,591,934,764)
สินค้าคงเหลือ		151,839,154	(203,092,539)	2,713,797	(3,254,937)
ที่ดินและโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย		283,776,596	-	-	-
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น		335,347,302	212,105,505	18,903,275	(1,049,414)
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น		53,745,658	1,454,995,675	253,698,024	(246,623,418)
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น		2,780,385,127	3,112,764,676	239,931,840	259,556,770
หนี้สินหมุนเวียนอื่น		(253,204,850)	565,288,628	(19,763,719)	22,403,450
จ่ายผลประโยชน์พนักงาน	27	(100,368,497)	(154,313,551)	(5,724,167)	-
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น		(849,579,664)	(366,594,638)	12,438,883	(378,483)
เงินสดได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน					
ภาษีเงินได้จ่าย		40,574,444,055	32,189,544,206	(1,707,361,452)	(1,991,693,650)
		(2,557,344,387)	(2,050,371,853)	(12,640,998)	(31,767,745)
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน					
		38,017,099,668	30,139,172,353	(1,720,002,450)	(2,023,461,395)

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)

งบกระแสเงินสด

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2566

หมายเหตุ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ		
	พ.ศ. 2566 บาท	พ.ศ. 2565 บาท	พ.ศ. 2566 บาท	พ.ศ. 2565 บาท	
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน					
เงินสดจ่ายเพื่อให้อุปกรณ์ระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	18	(924,770,954)	(2,190,772,876)	(15,265,855,041)	(14,753,257,802)
เงินสดรับคืนจากเงินให้อุปกรณ์ระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	18	682,995,564	1,557,193,118	2,564,385,446	15,302,379,950
เงินให้อุปกรณ์แก่บริษัทอื่นลดลง (เพิ่มขึ้น)		(106,813,277)	1,861,162,874	(20,000)	-
เงินสดลดลงจากการสูญเสียอำนาจควบคุมในบริษัทย่อย		-	(100,777,508)	-	-
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อบริษัทย่อย (สุทธิจากเงินสดที่จ่าย)		(1,418,028,377)	(1,171,824,307)	-	-
เงินสดรับ (จ่าย) จากการเปลี่ยนสัดส่วนเงินลงทุนในบริษัทย่อย		-	203,695,875	-	122,023,898
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนเพิ่มในบริษัทย่อย	17	-	-	-	(126,600,000)
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนเพิ่มในบริษัทร่วม	17	(99,723,247)	(180,216,926)	-	-
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนเพิ่มในกิจการร่วมค้า	17	(75,000,000)	(179,102,555)	-	-
ดอกเบี้ยรับ		1,419,168,163	919,535,544	6,229,273,198	4,550,553,990
เงินปันผลรับ		385,951,498	401,153,498	2,286,881,452	191,356,250
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	19	(9,880,829)	(10,928,745)	-	-
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์		(7,864,204,263)	(4,587,424,597)	(31,792,927)	(8,632,403)
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน		(911,960,715)	(432,064,536)	(2,217,438)	(7,793,874)
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขาย		389,784,993	1,708,435,814	-	-
เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน สินทรัพย์ไม่มีตัวตน และสินทรัพย์สิทธิการใช้		268,417,471	2,090,101,486	93,458	-
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน		(8,264,063,973)	(111,833,841)	(4,219,251,852)	5,270,030,009
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน					
เงินสดรับจากเงินให้อุปกรณ์ระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน	18	-	49,619,989	1,723,950,572	2,798,551,812
เงินสดจ่ายจากเงินให้อุปกรณ์ระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน	18	-	-	(1,334,277,273)	(3,660,135,061)
เงินสดรับจากเงินให้อุปกรณ์ระยะสั้นจากสถาบันการเงิน		54,725,000,000	31,100,000,000	54,725,000,000	31,100,000,000
เงินสดจ่ายชำระคืนเงินให้อุปกรณ์ระยะสั้นจากสถาบันการเงิน		(52,625,000,000)	(31,100,000,000)	(52,625,000,000)	(31,100,000,000)
เงินสดรับจากเงินให้อุปกรณ์ระยะยาวจากสถาบันการเงิน	24	14,311,979,755	5,483,221,815	13,630,079,922	-
เงินสดจ่ายชำระคืนเงินให้อุปกรณ์ระยะยาวจากสถาบันการเงิน	24	(34,760,991,396)	(13,638,317,411)	(13,516,717,165)	(999,084,000)
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้	24	3,990,284,000	6,976,730,000	3,990,284,000	6,976,730,000
เงินสดจ่ายเพื่อชำระคืนหุ้นกู้	24	(3,409,000,000)	(10,400,000,000)	(3,409,000,000)	(10,400,000,000)
เงินสดจ่ายหนี้สินภายใต้สัญญาเช่า		(10,866,354,966)	(8,818,813,487)	(148,005,869)	(118,602,529)
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย		(10,691,110,487)	(8,943,597,247)	(3,471,156,154)	(2,307,291,710)
เงินสดรับจากการออกหุ้นสามัญตามการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ	29	7,893,618,794	1,475,348,265	7,893,618,794	1,475,348,266
ดอกเบี้ยจ่ายสำหรับหุ้นกู้ที่มีลักษณะคล้ายหุ้น	38	(1,552,197,502)	(1,411,104,191)	(1,552,197,502)	(1,411,104,191)
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้ที่มีลักษณะคล้ายหุ้น	38	10,429,491,803	12,914,746,643	10,429,491,803	12,914,746,643
เงินสดจ่ายไถ่ถอนหุ้นกู้ที่มีลักษณะคล้ายหุ้น	38	(10,427,670,000)	(15,000,000,000)	(10,427,670,000)	(15,000,000,000)
เงินสดจ่ายสุทธิให้ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม จากการเปลี่ยนสัดส่วนเงินลงทุนในบริษัทย่อย	17	(3,144,206,053)	(498,324,211)	-	-
เงินปันผลจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้น	37	(2,729,012,029)	-	(2,729,012,029)	-
เงินปันผลจ่ายให้ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม		(63,093,698)	(71,027,496)	-	-
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน		(38,918,261,779)	(31,881,517,331)	3,179,389,099	(9,730,840,770)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้					

บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)

งบกระแสเงินสด

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2566

หมายเหตุ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	พ.ศ. 2566	พ.ศ. 2565	พ.ศ. 2566	พ.ศ. 2565
	บาท	บาท	บาท	บาท
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ	(9,165,226,084)	(1,854,178,819)	(2,759,865,203)	(6,484,272,156)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี	22,966,139,839	25,096,339,496	3,414,283,942	9,898,556,098
กำไร(ขาดทุน)จากอัตราแลกเปลี่ยน	458,887,401	(276,020,838)	-	-
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี	<u>14,259,801,156</u>	<u>22,966,139,839</u>	<u>654,418,739</u>	<u>3,414,283,942</u>

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม

10	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	พ.ศ. 2566	พ.ศ. 2565	พ.ศ. 2566	พ.ศ. 2565
	บาท	บาท	บาท	บาท
เงินสดและเงินฝากธนาคาร	14,259,801,156	22,966,139,839	654,418,739	3,414,283,942
	<u>14,259,801,156</u>	<u>22,966,139,839</u>	<u>654,418,739</u>	<u>3,414,283,942</u>

ข้อมูลกระแสเงินสดเปิดเผยเพิ่มเติม

รายการที่ไม่ใช่เงินสด

รายการที่ไม่ใช่เงินสดที่มีสาระสำคัญสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2566 และ พ.ศ. 2565 ประกอบด้วย

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	พ.ศ. 2566	พ.ศ. 2565	พ.ศ. 2566	พ.ศ. 2565
	บาท	บาท	บาท	บาท
ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์โดยยังไม่ชำระเงิน	1,399,616,370	1,091,213,647	2,314,369	3,421,217
การเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์สิทธิการใช้	22 13,980,141,061	9,880,242,142	-	-

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้